



บทความออนไลน์

Losers เรื่องเล่าระหว่างทางแข่งขัน ที่จะเปลี่ยนนิยาม ของคำว่า ‘ผู้แพ้’ ไปตลอดกาล

เมื่อพูดถึงการแข่งขันย่อมต้องมีทั้ง ‘ผู้แพ้’ และ ‘ผู้ชนะ’ และแน่นอนว่าเราล้วนอยากเป็น ‘ผู้ชนะ’ ที่เปรียบเสมือนรางวัลแห่งความมุ่งมั่น อันนำมาซึ่งความสุข ความภาคภูมิใจ ชื่อเสียง เงินทอง และเส้นทางในอนาคตให้กับผู้ชนะคนนั้น

ส่วนผู้แพ้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ผิดหวัง และความพ่ายแพ้ในบางครั้งอาจพาคนคนนั้นไปยังจุดต่ำสุดของชีวิตได้ทันที

แต่สิ่งที่ *Losers* อีกหนึ่งสารคดีคุณภาพเยี่ยมจาก Netflix จะพาคุณดูไปรู้จัก คือโลกของอดีตนักกีฬาหลายชีวิตที่เคยเป็น ‘ผู้แพ้’ เมื่อก้าวเข้าสู่สนามแข่งขัน แต่ความพ่ายแพ้นั้นกลับมอบชัยชนะที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล





Losers ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของอดีตนักกีฬา 7 คนและ 1 ทีมอย่าง ‘ไมเคิล เบนต์’ อดีตนักมวยอาชีพ แชมป์เฮฟวี่เวต ที่ต้องสู้ทนฝึกฝนเพื่อสานต่อความฝันของผู้เป็นพ่อ นักกีฬาสเกตน้ำแข็งผิวสีที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ‘เซอร์ยา โบนาลี’, ‘แพต ไรอัน’ ตำนานผู้เปลี่ยนกฎกติกาแห่งเกมเคอร์ลิงไปตลอดกาล

‘เมาริ โปรสเปรี’ นักกีฬาโอลิมปิกที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางทะเลทราย ‘อาลีย์ เซอร์เคิล’ นักแข่งสุนัขลากเลื่อนกับความพยายามเอาชนะการแข่งขันที่โหดที่สุด ‘แจ็ก ไรอัน’ นักบาสเกตบอลสมัครเล่นที่ได้รับโอกาสมากมายแต่เขาก็ทำพังอยู่เสมอ ‘ฌอง วอง เดอ เวลด์’ โปรกอล์ฟโนเนมที่แปรเปลี่ยนความผิดหวังเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ และ ‘ทอร์คีย์ ยูไนเต็ต’ สโมสรฟุตบอลเล็ก ๆ ในอังกฤษที่อาจจะต้องถูกยุบทีม



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT NPRU

ความสนุกอย่างแรกของสารคดีทั้ง 8 เอพีโสด คือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทำความรู้จักกับกีฬาหลายประเภทที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็นอย่าง เคอร์ลิง กีฬาประจำชาติแคนาดา ที่มองเผิน ๆ อาจเป็นแค่การเอาหินชนกัน แต่กลับมีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ล้ำลึกไม่แพ้กีฬาอื่น ๆ หรือการแข่งขันขลุ่ยสากลเลื่อน ที่แสดงให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของมิตรภาพระหว่างคนและสัตว์ ฯลฯ

เรื่องราวของพวกเขาทั้ง 8 ต่างก็มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน บ้างก็เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในกีฬาอยู่แล้ว หรือบางคนก็เริ่มต้นมาจากจุดที่ติดลบ แต่จุดหมายปลายทางที่พวกเขาเหมือนนักกีฬาคอนอื่น ๆ คือการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางของ ‘ผู้ชนะ’ ให้ได้

แต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้น ดูจากแคชชีเรื่อง *Losers* ก็คงเดาได้ไม่ยากว่า สุดท้ายแล้วพวกเขาทุกคนล้วนเป็นผู้แพ้จากการแข่งขัน เพียงแค่ความพ่ายแพ้นั้นไม่ใช่จุดจบ หากแต่เป็น ‘จุดเริ่มต้น’ ในการเรียนรู้ก้าวสำคัญในชีวิต



มอง วอง เดอ เวลด์ ที่แพ้จากการแข่งขันรายการโอเพนแชมเปียนชิปอย่างน่าเสียดาย แต่ความพ่ายแพ้ของเขากลับจุดชนวนแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟชาวฝรั่งเศสอีกหลายคน หรือระหว่างการแข่งขันในแมตช์สุดท้ายของทีมทอร์คีย์ ยูไนเต็ต์ ที่หากแพ้ทีมพวกเขาจะถูกยุบ แต่เพราะเหตุการณ์สุนัขขามกัดสมาชิกคนหนึ่ง ทำให้พวกเขามีช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่นานขึ้น และใช้เวลาที่เพิ่มมานั้นตีเสมอได้สำเร็จ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT NPRU

ไมเคิล เบนต์ ที่ถูกพ่อยึดเยียดความฝันการเป็นนักมวยตั้งแต่เด็ก จนไปถึงระดับแชมป์เฮวีเวต แต่ความพ่ายแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ป้องกันตำแหน่ง ทำให้เขาต้องยุติอาชีพนักมวยลงเพียงเท่านั้น และเปิดให้เขามีโอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองได้เป็นครั้งแรกในชีวิต

ทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่า องค์กรประกอบในชีวิตนั้นมีมากกว่าคำว่า ‘แพ้’ หรือ ‘ชนะ’ บางครั้งชัยชนะก็มอบความหอมหวานได้เพียงชั่วคราว และความพ่ายแพ้ก็มอบบทเรียนชีวิตที่จริงยิ่งกว่าสิ่งใด

สำหรับใครที่กำลังผิดหวังจากการเป็นผู้แพ้ ไม่ว่าจะเรื่องราวทั้งหมดที่ความพ่ายแพ้อันแสนยิ่งใหญ่ในสารคดีเรื่องนี้อาจทำให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ และทำให้มองเห็นสิ่งสำคัญบางอย่างที่เคยมองข้ามไปก็เป็นได้

ภาพ: www.netflix.com

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

ที่มา <https://thestandard.co/losers-netflix/>

